



สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ได้จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2445 รวมเวลาที่ได้ก่อตั้งถึงปัจจุบันประมาณ 107 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งซ้าย บนเนื้อที่แบ่งเป็น 2 แปลง เนื่องจากมีถนนค่ายหลวง ตัดผ่านรวมเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา การได้มาของที่ดิน แปลงที่ 1 ซื่อจากนางเหมเป็นเงิน 400 บาท เมื่อ พ.ศ.2445 แปลงที่ 2 ซื่อจากหลวงนารักษ์เป็นเงิน 180 บาทเดิมเรียกว่า "ที่ทำการป่าไม้มณฑลราชบุรี" ต่อมาได้พัฒนาไปตามการแบ่งส่วนราชการป่าไม้ เป็น ป่าไม้ภาคราชบุรี ที่ทำการป่าไม้เขตบ้านโป่งและสำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง ตามลำดับและตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก



เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวงดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ให้มีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกิดขึ้น และมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิมและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน ต่อไปและได้กำหนดกรอบโครงสร้าง และการแบ่งงานภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกำหนดให้สำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง(เดิม) เป็นสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5 และกำหนดให้สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี(เดิม) เป็น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 4 ต่อมาได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 กำหนดให้ส่วนราชการสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5 เป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 4 เป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

